

แบบฝึกหัด ข้อที่ 4.

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545 นายสุข มั่งมี อยู่บ้านเลขที่ 11/1 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มากู้เงินจากนางใจ แสนดี ซึ่งมีอายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปเป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีข้อตกลงในสัญญา กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เป็นรายเดือนในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นไป กำหนดชำระเงินต้นคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา

เมื่อทำสัญญาไปแล้ว นายสุข มั่งมี ชำระดอกเบี้ยให้เพียง 3 เดือน และเมื่อถึงกำหนดชำระเงินต้นตามสัญญาก็ยังไม่ชำระเงินต้นให้อีก นางใจ แสนดี ได้ติดตามทวงถามแต่นายสุข มั่งมี ก็บ่ายเบี่ยงเรื่อยมา

เดือนเมษายน 2546 นางใจ แสนดี ได้มาพบท่านซึ่งเป็นทนายความชื่อนายสุทธิ บำรุงธรรม เจ้าของสำนักงานบำรุงธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 22/2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ออกหนังสือทวงถาม ท่านได้ออกหนังสือทวงถามส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับลงวันที่ 21 เมษายน 2546 ไปถึงนายสุข มั่งมี ให้นำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546 จนถึงวันที่ชำระครบถ้วน มาชำระให้แก่ นางใจ แสนดี ภายใน 15 วัน หากไม่ชำระจะใช้สิทธิทางศาล

นายสุข มั่งมี ได้รับหนังสือทวงถามจึงได้ไปปรึกษานายสมาน รอบรู้ ซึ่งเป็นน้องภรรยา อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน นายสมาน รอบรู้ จึงแนะนำว่า "อย่าให้เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์ได้ให้นายสุขรีบโอนขายรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโคโรน่า ปี 2543 ซึ่งมีราคา 800,000 บาท และเป็นทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวของนายสุข มั่งมี มาให้นายสมานเสียแทนเจ้าหน้าที่จะไม่ได้รับชำระหนี้แน่" นายสุข มั่งมี เห็นด้วยเพราะตนก็ไม่ต้องชำระหนี้ นางใจ แสนดี อยู่แล้ว

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 นายสุข มั่งมี จึงได้ทำสัญญาขายรถให้กับนายสมาน รอบรู้ ที่บ้านซึ่งทั้งสองอาศัยอยู่ในราคา 500,000 บาท

เมื่อนางใจ แสนดี ทราบเรื่องที่ทั้งสองคนสมคบคิดกันกระทำขึ้น จึงมาพบท่านอีกครั้งเพื่อให้ฟ้องคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับบุคคลทั้งสอง

ท่านจึงได้ยื่นคำฟ้องแพ่ง ในข้อหา ผิดสัญญาเงินกู้ ขอให้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย (คิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเวลา 1 ปี) และขอเพิกถอนนิติกรรมอันเกิดจากการฉ้อฉลต่อผู้ที่จะต้องรับผิดชอบ และได้ทำคำแถลงขอปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องยื่นพร้อมคำฟ้อง โดยใช้ทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

ส่วนคดีอาญา นางใจ แสนดี ได้มอบอำนาจให้นายมิ แสนดี อายุ 45 ปี สามีมของนางใจ ซึ่งอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นผู้ฟ้องคดีแทน ท่านได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีอาญาแทนที่สำนักงานท่านให้ทั้งสองฝ่ายลงชื่อ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 และท่านได้ยื่นฟ้องคดีอาญาข้อหา โกงเจ้าหน้าที่ ต่อผู้ที่จะต้องรับผิดชอบ โดยไม่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน